

"ออมสิน" ออก 2 โปรดักต์เงินฝากคุ้มครองชีวิตไม่หักภาษี

นำเสนอเมื่อ : 3 ก.ย. 2557

ธนาคารออมสิน เปิดตัว GSB Life...เงินฝากคุ้มครองชีวิต "Single Premium" 2 รูปแบบใหม่ "แบบออมสินเพิ่มพูน 5/1" รับผลตอบแทนสูง 3.25% ต่อปี และ "แบบออมสินเพิ่มพูน 5/1 (พิเศษ)" รับผลตอบแทนสูงพิเศษ 3.50% ต่อปี โดยไม่หักภาษี

ดร.รัชพล กาญจนกุล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส รักษาการแทนผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่า ธนาคารออมสินในฐานะสถาบันเพื่อการออมของประเทศที่มุ่งภารกิจส่งเสริมการออมมาอย่างยาวนาน ถึง 101 ปี ผ่านผลิตภัณฑ์เงินฝากมากมายหลากหลายรูปแบบ รวมถึงสนับสนุนการออมควบคู่ไปกับการคุ้มครองชีวิตด้วยผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว หรือ "GSB Life...เงินฝากคุ้มครองชีวิต" ที่ดูแลชีวิตคนไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 70 ปีแล้ว ซึ่งธนาคารออมสินยังคงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะกับกาลเวลาและทุกช่วงชีวิตของผู้ฝาก

ล่าสุดนี้ นำเสนออีก 2 รูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในแบบ Single Premium "แบบออมสินเพิ่มพูน 5/1" และ "แบบออมสินเพิ่มพูน 5/1 (พิเศษ)" เปิดรับฝากแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

สำหรับเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว "แบบออมสินเพิ่มพูน 5/1" เป็นกรมธรรม์แบบสะสมทรัพย์ โดยส่งเงินฝาก (เบี้ยประกัน) ครั้งเดียว คุ้มครองชีวิต 5 ปี เปิดรับฝากสำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป จนถึงอายุไม่เกิน 75 ปี วงเงินสงเคราะห์ (ทุนประกัน) ขั้นต่ำ 50,000 บาท เพิ่มขึ้นหน่วยละ 10,000 บาท โดยไม่จำกัดวงเงินสงเคราะห์สูงสุด ให้ความคุ้มครองชีวิต 105% ของวงเงินสงเคราะห์ตลอดสัญญา

ในด้านของผลตอบแทนนั้น ผู้ฝากจะได้รับเงินผลประโยชน์ในอัตราปีละ 3.25% ของวงเงินสงเคราะห์ ทุกปี ในปีที่ 1-4 (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 3.82%) โดยผลประโยชน์ที่ได้รับจะไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อกรมธรรม์ครบกำหนด 5 ปี ผู้ฝากจะได้รับเงินสงเคราะห์อีก 103.25% และผู้ฝากไม่ต้องให้อายุແถ່ງเกี่ยวกับสุขภาพและไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ขณะที่ "แบบออมสินเพิ่มพูน 5/1 (พิเศษ)" เป็นกรมธรรม์แบบสะสมทรัพย์ โดยส่งเงินฝาก (เบี้ยประกัน) ครั้งเดียวเช่นกัน ให้ความคุ้มครองชีวิต 5 ปี เปิดรับฝากสำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป จนถึงอายุไม่เกิน 75 ปี วงเงินสงเคราะห์ (ทุนประกัน) ขั้นต่ำ 500,000 บาท เพิ่มขึ้นหน่วยละ 100,000 บาท โดยไม่จำกัดวงเงินสงเคราะห์สูงสุด ให้ความคุ้มครองชีวิต 105% ของวงเงินสงเคราะห์ตลอดสัญญา ในด้านของผลตอบแทนผู้ฝากจะได้รับเงินผลประโยชน์ในอัตราปีละ 3.50% ของวงเงินสงเคราะห์ ทุกปี ในปีที่ 1-4 (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 4.12%) โดยผลประโยชน์ที่ได้รับจะไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อกรมธรรม์ครบกำหนด 5 ปี ผู้ฝากจะได้รับเงินสงเคราะห์อีก 103.5% และผู้ฝากไม่ต้องให้อายุແถ່ງเกี่ยวกับสุขภาพและไม่ต้องตรวจสุขภาพ

"การพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงรูปแบบเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวดังกล่าวธนาคารฯ

ได้มอบผลตอบแทนให้ผู้ฝากสูงเป็นพิเศษ ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายเงินฝากปีแรกไว้เพียง 4,000 ล้านบาท เนื่องจากเป็นรูปแบบที่มีผลตอบแทนสูงพิเศษในระยะเวลาฝากเพียง 5 ปี โดยปัจจุบันมียอดเงินฝากสูงเพราะชีวิตสะสมจำนวน 98,727 ล้านบาท ผู้ฝากกระจายในทุกกลุ่มทุกวัย หลากหลายอาชีพ และเชื่อว่าผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่นี้จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เช่นเดียวกับที่ได้รับความนิยมในหลายๆ ผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคารออมสิน ซึ่งได้รับความไว้วางใจในฐานะสถาบันการเงินเพื่อการออมมาตลอดกว่า 101 ปี" ดร.รัชพลกล่าว

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ 03 ก.ย. 2557